

# ของใหม่ใคร ๆ ก็ชอบ

อาทิตย์ นิ่มนวล  
พยานาคพิมพ์ อ.ล.ท.

**ปีใหม่**อะไร ๆ ก็ใหม่หมด โดยเฉพาะช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีที่แล้วกับปีใหม่นี้ ช่างมีแต่สิ่งใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ ให้ได้คิดได้เผชิญกันไม่หยุดหย่อนนะครับ คอลัมน์ Bookmark ในฉบับนี้ก็เลยขอถือโอกาสพิเศษวันเรื่องเที่ยวเตร็ดเตร่ไว้สักฉบับ มานำเสนออะไรใหม่ๆ ที่เพื่อนๆ นักอ่านจะได้หรรษากันในปีใหม่ปีไก่ทองนี้กันดีกว่า

ตามห้างร้านต่างๆ ในช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของกันเป็นประจำทุกปี กิจกรรมที่ว่า คือ กิจกรรมถุงโชคดี หรือ 福袋 (fukubukuro) ร้านค้าแต่ละร้านจะนำสินค้าในร้านมาลดลดราคาต่ำกว่า 50% แล้วใส่ไว้ในถุงปิดทึบ ลูกค้าสามารถซื้อถุงที่ว่านี้ได้จากร้านค้าในราคาต่างๆ แต่เงื่อนไขของถุงโชคดีคือ ไม่สามารถรู้ว่าข้างในจะเป็นอะไร และไม่สามารถเลือกแบบเลือกสีได้ด้วย...เพราะมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างตามแต่ร้านนั้นๆ จะจัดสรร ประเด็นคือเกี่ยวกับสำนักพิมพ์? ก็ไม่เกี่ยวหรอกครับ แค่ออยากบอกว่า ทางสำนักพิมพ์มีถุงโชคดีที่อยากจะแถมให้ดูข้างในกันสักหน่อย เป็นการเรียกน้ำย่อยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเสี่ยง เจอกันแน่นอน โดยในปี 2560 นี้ เพื่อนๆ จะได้พบกับหนังสือซีรีส์ที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่หมดจด เริ่มกันที่ “มินนะ โนะ นิสงโกะ” ทราบกันหรือเปล่าเอ่ยว่าหนังสือ ซีรีส์ มินนะ โนะ นิสงโกะ อยู่คู่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมาถึง 10 ปีแล้วนะครับ คงกระพันชาติไปอีก เป็นซีรีส์ที่ผู้อ่านต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหาแน่นหนาหนักมาก ชื่อมาใช้ที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม แต่มันก็ 10 ปีมาแล้วเนาะ วันเวลาผ่านไปโลกหมุนไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีอะไรที่เค้ารุ่งเรืองก็ล้มหายตายจากไปเพียงชั่วข้ามคืนก็มี คงได้เวลาแล้วที่ มินนะ โนะ นิสงโกะ จะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น เปลี่ยนโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ ในชื่อ “มินนะ โนะ นิสงโกะ [2<sup>nd</sup> Edition]” เร็วๆ นี้ได้เจอกันแน่ครับ ทั้งตำราเรียนหลัก และแบบฝึกหัด

ถุงโชคดีอีกหนึ่งถุงที่อยากจะแถมให้ดูข้างในกันนี้เลยครับ หนังสือเรียนขวัญใจเด็กมัธยมชาวขาสั้นคอของทุกหมู่เหล่า “อะกิโกะ



โตะโตะโมะตะจิ” ถือเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่สำหรับตัวสำนักพิมพ์เองและผู้เรียนทุกคนด้วยนะครับ เพราะ อะกิโกะโตะโตะโมะตะจิ นี้ก็เป็นหนังสือเรียนระดับตำนานพอๆ กับ มินนะ โนะ นิสงโกะ ดีไม่ดีจะยาวนานกว่าด้วยซ้ำ และแน่นอน มันเดินทางผ่านปีที่ 10 มาแล้วเหมือนกันครับ กลับมาครั้งนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับ “อะกิโกะ” คนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนใหม่หมดจดหัวจรดเท้า (รวมถึงโฉมหน้าใหม่ด้วย (หัวเราะ)) เนื้อหาในเล่มมีการปรับตามหลักสูตรใหม่ ซึ่งเวอร์ชันเดิมจะเป็นหลักสูตรปี 2544 ส่วนในเวอร์ชันใหม่นี้จะปรับปรุงเพื่อรองรับหลักสูตรปี 2551 ครับ และเน้นการเรียนรู้ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมแบบฝึกกิจกรรม ไวยากรณ์ ฯลฯ มากมาย รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

เป็นอย่างไรบ้างครับกับการแถมถุงโชคดีของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมในปี 2560 นี้ บอกตามตรงว่าทางสำนักพิมพ์เองค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรที่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหนังสือที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้อ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้เนะครับ ก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งต่อหนังสือดีที่มีคุณภาพสู่มือผู้อ่านทุกคนท่ามกลางกระแสของโลกยุคไซเบอร์ลิเมียดีที่เขี่ยกรากยิ่งกว่าอะไร และเพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารหนังสือใหม่ กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ของสำนักพิมพ์ภาษา และวัฒนธรรมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ทั้ง facebook/tpapress หรือ Instagram @tpapress และเว็บไซต์ tpapress.com ครับ (เว็บไซต์ก็จะมีอะไรใหม่ๆ เหมือนกัน แต่ขออับไว้ก่อน ไว้ลองเข้าไปส่องกันได้ครับ ^^) 